

## **CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH QUA BÀI HỌC: “THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT - CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP”**

Trong tháng 12, lớp 9A3 Trường THCS Việt Hưng đã được tham gia vào một chuyên đề Tiếng Việt đặc biệt quan trọng và thú vị với sự hướng dẫn của thầy giáo Phan Đình Long. Qua bài học "Cách Dẫn Trực Tiếp và Cách Dẫn Gián Tiếp" giúp các em phát triển kỹ năng ngôn ngữ và hiểu sâu hơn về cách thức biểu đạt trong Tiếng Việt.

Chuyên đề nhằm mục đích giúp học sinh lớp 9A3 nắm vững hai kỹ thuật dẫn trích dẫn phổ biến trong văn viết và văn nói: cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Thông qua việc học tập và thực hành, các em có thể cải thiện kỹ năng diễn đạt, đồng thời phát triển khả năng phân tích và biên soạn văn bản.

Thầy Phan Đình Long đã thiết kế bài giảng giúp học sinh hiểu rõ cách dẫn trực tiếp, trong đó người nói hoặc người viết trích dẫn chính xác lời nói của người khác, thường đi kèm với dấu ngoặc kép và các dấu hiệu câu phụ thuộc vào ngữ cảnh. Ngược lại, cách dẫn gián tiếp được giảng dạy để học sinh hiểu cách truyền đạt ý của người khác nhưng bằng lời của chính mình, thường được sử dụng để tích hợp thông tin vào bối cảnh mà không cần dẫn lại nguyên văn.

Các em được tham gia vào nhiều hoạt động như đóng vai, thảo luận nhóm, và viết để thực hành cách dẫn trực tiếp và gián tiếp. Thầy Long cũng sử dụng các ví dụ từ văn học và thực tiễn đời sống để minh họa, giúp các em dễ hiểu và áp dụng vào việc học.

Sau chuyên đề, học sinh lớp 9A3 đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là trong các bài làm văn và thảo luận nhóm. Các em đã có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai cách dẫn, tùy thuộc vào yêu cầu của tình huống giao tiếp.

Chuyên đề "Cách Dẫn Trực Tiếp và Cách Dẫn Gián Tiếp" đã mang lại một trải nghiệm học tập giá trị cho học sinh lớp 9A3 tại Trường THCS Việt Hưng. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Phan Đình Long, các em không chỉ học được cách sử dụng hiệu quả ngôn ngữ mà còn phát triển được tư duy phân biện và kỹ năng thuyết trình.

*Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề*











